



ข่าวสาร

<http://www.baanploy.ac.th>

FB: โรงเรียนบ้านพลอย

Line ID: baanployinfo

email: office@baanploy.ac.th

บ้านพลอย

“...การให้การศึกษา นั้น กล่าวโดยจุดประสงค์ที่แท้จริง คือการสร้างสรรคความรู้ ความคิด พร้อมทั้งคุณสมบัติและจิตใจที่สมบูรณ์ ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล เพื่อช่วยให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและราบรื่น ทั้งสามารถบำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อตน เพื่อส่วนรวมได้ตามควรแก่โอกาส ผู้ทำหน้าที่ด้านการศึกษาทุกฝ่ายทุกระดับ ควรจะได้มุ่งทำงานเพื่อวัตถุประสงค์นี้ยิ่งกว่าสิ่งใด ...”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

HIGHLIGHTS



ATK รอบที่ 7 2
ผู้พิทักษ์อนามัยชุดที่สาม 2
รับนมโรงเรียน 2
แจ้งไม่ศึกษาต่อ/แก้ไขข้อมูล 1
กำหนดสอบปลายปี 3
ค่ายลูกเสือ-สอบปฏิบัติ 3
อนุบาล 3 ศึกษาต่อ ป.1 3
รับนมโรงเรียน 3
Please note... 4
เงินสองพันเตรียมอนุบาล 4
ปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 4
ประกันอุบัติเหตุ ปี 2565 4



เหลือเวลาของปีการศึกษา 2564 อีกประมาณ 1 เดือน หมายถึงเป็นช่วงเวลาประเมินต่างๆ ที่ ป.6 ที่ต้องเตรียมการสอบเข้าศึกษาต่อเข้มข้น ขอขอบพระคุณผู้ปกครองหลายท่านที่ส่งกำลังใจ กรณีที่เลี้ยงนักเรียนป่วยและถึงแก่กรรมหน้าโรงเรียน โรงเรียนนิมนต์พระมารับถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนม์ คุณครูปรีชา ชำนาญการทำ CPR เบื้องต้นมากกว่าใคร ได้ทำหน้าที่เต็มที่ คุณครูและเจ้าหน้าที่อื่นพยายามช่วยเหลือที่สามารภ เห็นได้ว่า การอบรม CPR ที่เคยจัดอบรมบุคลากรเมื่อหลายปีก่อนนั้นเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์วิทยากรมหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรม CPR และการช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีอาหารติดคออีกครั้ง กำหนดวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม เพื่อให้คุณครูและเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมมากขึ้น

รายงานไม่แน่ใจว่า รัฐบาลจะประกาศปรับค่าแรงในปีนี้อย่างไรหรือไม่ เพราะมีผลต่อค่าใช้จ่ายรวม การวางแผนงานค่าใช้จ่ายของปีการศึกษาต่อไปของโรงเรียนโดยตรง เพราะช่วงเวลาทางการประกาศ มักไม่พอดีกับระยะเวลาการประกาศ ค่าธรรมเนียมการเรียน อีกทั้งภาวะเงินเฟ้อ คนมีบุตรน้อยลง การแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรงเรียนไม่ได้ปรับค่าเทอมมาหกปีแล้ว ช่วงโควิดยังเก็บค่าเทอมได้ไม่ครบ มีผลกับการเงินใช้จ่ายค่าแรงต่างๆ สภาวะเช่นนี้ ทุกคนลำบาก โรงเรียนเองก็ลำบากเช่นกัน ในการจ่ายค่าจ้างต่างๆ วันนี้รายงานไม่ได้ประกาศปรับค่าเทอมปี 2565 แต่ขอความเข้าใจด้วยหากจำเป็นจริงๆ จะเรียนให้ทราบต่อไปนะคะ

CALENDAR



เสาร์ 12 ก.พ. -ป.6 สอบO-Net
พุธ 16 ก.พ.-วันหยุดมาฆบูชา
พฤหัสบดี 24, ศุกร์ 25 ก.พ.-ค่ายลูกเสือ
ประถมศึกษา
เสาร์ 5-อาทิตย์ 6 มี.ค.-onlineสอบปลายปี
จันทร์ 7-พุธ 9 มี.ค.-on-siteสอบปลายปี
ศุกร์ 11 มี.ค.-วันสุดท้ายของการเรียน

การติดเชื้อโอมิครอน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ ไม่ใช่เราวันนี้ อาจเป็นเราวันหน้าก็ได้ ไม่ว่าจะเผื่อระวังเท่าใด หรือวัคซีนที่เข็มก็ตาม หากพบผู้ปกครองติดเชื้อ เราปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด ทุกคนต้องเผื่อระวังกันอย่างเข้มข้น ผู้ปกครองที่ทำงานในที่เสี่ยง มีอาการไม่ปกติใด หรือไปเที่ยวไหนที่เสี่ยงกันมา ขอให้ลูกonlineจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีเชื้อ มีอะไรแจ้งโรงเรียนด่วน เราช่วยดูแลกันละกัน เด็กๆจะได้ไม่ป่วย

สิ่งดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราช่วงการแพร่ระบาด คือความเข้าใจ เห็นใจ ไม่โทษใคร มีแต่ให้กำลังใจ ระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน และโรงเรียน สังคมบ้านพลอยจึงดูแลรับผิดชอบส่วนรวมกันอย่างสร้างสรรค์ ขอขอบคุณค่ะ

สตินาปัญญา รักศึกษาก้าวไกล รู้วินัยและหน้าที่ เป็นคนดีของสังคม

ค้ำชาระ

ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระค่าเทอม ขอความกรุณาด้วยนะคะ คุณครู เจ้าหน้าที่ รับเงินเดือน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในการดูแล จัดการเรียนรู้อีกให้คุณท่าน ได้จากค่าเทอมที่ท่านชำระมา ประถมศึกษาที่มีรายการค้ำชาระ ติดตามหลายครั้งไม่ได้ อาจมีผลให้เลื่อนสอบไปจากกำหนดได้

ปี 2565 ไม่ศึกษาต่อ แจ้งแก้ไขข้อมูล

ในปีการศึกษา 2565 ผู้ปกครองเตรียมอนุบาล-อนุบาล 2 ป.1-5 ที่ไม่ประสงค์ให้ลูกศึกษาต่อที่โรงเรียน หรือผู้ปกครองต้องการแก้ไขข้อมูลโรงเรียน-อาหารเช้า กรุณาแจ้งล่วงหน้าใน line อีเมล @baanployinfo/ คุณครูประจำชั้น หรือแจ้ง <https://forms.gle/yF4DAESIDT65S2MaA> หรือ QR code →



การแจ้งลาออก ผู้ปกครองต้องเขียนเอกสารใบลาออก ยื่นธุรการ การแจ้งล่วงหน้านี้สำคัญต่อการวางแผนจัดห้องเรียน-ครู และการจัดทำเอกสารเพื่อสมัครโรงเรียนใหม่ด้วยนะคะ นักเรียนที่ลาออก ต้องไม่มีรายการค้ำชาระ

การแจ้งแก้ไขข้อมูล เพื่อจะนำไปปรับใบแจ้งค่าใช้จ่ายเทอมใหม่ กรณีเพิ่มรถ โรงเรียนจะเช็คเส้นทาง และแจ้งค่าใช้จ่ายไปภายหลังค่ะ

การขอเอกสาร ใบรับรอง เพื่อไปสมัครโรงเรียนใหม่ ต้องเขียนคำร้อง และใช้เวลา 2-3 วัน นักเรียนประถมศึกษา ต้องรอสรุปผลการสอบทั้งหมดก่อน จึงทำเอกสารผลการเรียนให้ได้ ผู้ปกครองอาจขอใบรับรองไปก่อน และมารับผลการเรียนภายหลัง

ประถมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษา ไม่ต้องแจ้งลาออก แจ้งขอรับใบรับรองไปสมัครเรียนต่อก่อนได้ และรอรับสมุดพกประมาณ 28 มีนาคม

อนุบาล 3 หากไม่ศึกษาต่อ ป.1 ที่โรงเรียนบ้านพลอย กรุณาแจ้งคุณครูประจำชั้น เพื่อการวางแผนจัดห้องเรียน และรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นได้ค่ะ

การสุ่มตรวจ ATK ร้อยละ 10 ครั้งที่ 7

กำหนดสุ่มรอบ 7 รอบสุดท้ายของปีการศึกษานี้ค่ะ ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ยกเว้นที่ผู้ปกครองจะตรวจทุกสัปดาห์/กรณีไปที่เสี่ยง และส่งผลให้ครูประจำชั้น ผู้ปกครองนักเรียนที่มีชื่อ กรุณาแจ้งคุณครูภายในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ว่าต้องการตรวจด้วยวิธีใด (ให้เจ้าหน้าที่การแพทย์ตรวจให้ ผู้ปกครองตรวจให้เอง หรือต้องการขอชุดตรวจของโรงเรียน) กรุณาแจ้งคุณครู ขอขอบคุณค่ะ

อ.1/1	ด.ช. พลวัฒน์ แซ่พั้ว
อ.1/2	ด.ช. ภาคิน สนามทอง
อ.1/2	ด.ญ. ชญานิตย์ ข่านวลทอง
อ.2/1	ด.ญ. ปุญญิตา วันดี
อ.2/2	ด.ช. พัทธนันท์ หล้ากรวด
อ.2/2	ด.ญ. มุนินทร์ ผลประกอบ
อ.3/1	ด.ช. ธนพล แอนินท
อ.3/2	ด.ญ. ศิรินทร์ วัฒนเวียงคำ

ป. 1/2	ด.ญ. ณัฐชานันท์ ชูไชสง
ป. 2/1	ด.ญ. พิมพ์มาดา ดำรงสกุล
ป. 2/2	ด.ช. ศุภกร ปรีชาสถาพร
ป. 3/1	ด.ช. ณภพ รัตนภูมิ
ป. 3/2	ด.ช. เมธาสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ
ป. 4/1	ด.ญ. อวรา งามเส็งยม
ป. 4/2	ด.ช. สรวิศ งอกคำ
ป. 5	ด.ช. อธิภพ ปอพานิชกรณ์
ป. 6	ด.ญ. เอลา ศรีคุ้ม

ผู้พิทักษ์อนามัยกุมภาพันธ์-มีนาคม

รายชื่อนักเรียนที่คุณครูเสนอให้เป็นผู้พิทักษ์อนามัยรอบสุดท้ายของปีการศึกษา 2565 เดือนกุมภาพันธ์ถึงปิดเทอมเลยนะคะ มีหน้าที่ช่วยคุณครูสังเกตเพื่อนที่ไม่สบาย มีอาการต่างๆ แนะนำสุขอนามัยที่ดีให้เพื่อนๆ

อนุบาล 1/1	ด.ช. นันทพัทธ์ ศิริเดช	ด.ญ. ศุภิสรา น้อยบุก
อนุบาล 1/2	ด.ญ. จิตตภา เจริญสมบัติวัฒนา	ด.ช. สุธีรวิทย์ เกตุชาติ
อนุบาล 2/1	ด.ช. กฤษกร ดำริ่มกิจ	ด.ญ. พิมพ์นารา นิตธรรม
อนุบาล 2/2	ด.ช. ปิติวัฒน์ หล้าพันธ์	ด.ญ. ภาวิกา ถาวงศ์
อนุบาล 3/1	ด.ญ. สวรรีย์ชน ไกรนรา	ด.ช. จิรกรพัทธ์ จันทร์จิรโกวิท
อนุบาล 3/2	ด.ช. จิรายุ สารทอง	ด.ญ. ชุตติกานต์ มุสิกา
ประถมศึกษาปีที่ 1	ด.ช. อธิธิป ศรีบัวทอง	ด.ญ. กัญจรายักษ์ คำก้อนแก้ว
ประถมศึกษาปีที่ 2	ด.ช. กฤตพัศ ต้นทขุน	ด.ญ. บุญญาพร ถนักรบ
ประถมศึกษาปีที่ 3/1	ด.ญ. กฤตติกาณ์ โปสตาพร	ด.ช. ณภพ รัตนภูมิ
ประถมศึกษาปีที่ 3/2	ด.ญ. อัญทิพย์ ดวงงาม	ด.ช. เจตพัฒน์ กาญจนสุนันท์
ประถมศึกษาปีที่ 4	ด.ญ. กนกณัฐ คณิงคิต	ด.ช. ปพน ยิ้มย่อง
ประถมศึกษาปีที่ 5	ด.ช. นรภัทร ม่วงเกษม	ด.ญ. ปกัสสร สวัสดิ์
ประถมศึกษาปีที่ 6	ด.ช. ปราณต์ภัทร ปลอดภัย	ด.ญ. นีอร แสนเมือง

อนุบาล 3 ศึกษาต่อ ป.1 นักเรียน อนุบาล 3 ที่เรียนต่อ ป.1 ที่บ้านพลอย กรุณาแจ้งคุณครูประจำชั้นภายใน 4 มีนาคม 2565 เพื่อธุรการเตรียมใบสมัครให้เขียนส่งมานะคะ โรงเรียนต้องทราบจำนวนเพื่อจัดให้พอดีเพื่อจำกัดเปิดห้องเรียนและสามารถรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นได้พอดี การรอสอบสมัครที่อื่นขอให้แจ้งผลภายใน 1 เมษายน ชำระเงินไม่เกิน 29 เมษายน 2565

การขอ drop เรียน

เนื่องจากปีนี้ โรงเรียนประสบปัญหามาจากกรณีที่ผู้ปกครองอนุบาลแจ้ง drop และไม่ชำระค่าเทอม บางคนจนหมดเทอมไปแล้วไม่ได้ชำระค่าเทอม พอทวงถาม เพิ่งแจ้งว่าจะ drop ซึ่งมีผลต่อการเงินโรงเรียนมาก ดังนั้น หากนักเรียนปัจจุบันขอ drop ด้วยเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเปิดเทอม 7 วัน โรงเรียนให้ drop ได้ 1 ปีการศึกษา เท่านั้น และรบกวนชำระค่ารักษาสถานภาพร้อยละ 10 ของค่าเทอมรายเทอม มิฉะนั้นการกลับมาเรียนจะต้องสมัครใหม่ นะคะ

สอบปลายปี on-site ประถมศึกษา

งดการเรียนปกติทั้ง online, on-site

จันทร์ 7 มี.ค.-สอบ คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์

อังคาร 8 มี.ค. -สอบ ภาษาอังกฤษ วิทยาการ
คำนวณ ภาษาไทย การงานอาชีพ พละ-สุข
ศึกษา

พุธ 9 มี.ค. สอบ ดนตรี-นาฏศิลป์-ศิลปะ

ช่วงเวลาที่เหลือทุกวันสอบ และ พุธที่สอบที่
10 มีนาคม จะจัดให้ซ่อมเสริมตัวชี้วัดหรือ
ติดตามงานค้างของนักเรียน on-site

การสอบปฏิบัติ เข้าค่ายลูกเสือ

เนื่องจากการเข้าค่ายลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ต้องจัดและประเมิน ลูกเสือ-เนตรนารี สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด โรงเรียนจัดการเข้าค่ายลูกเสือแบบไปเข้า เย็นกลับตามเวลาเรียนปกติ(08.00-15.30 น.) ที่โรงเรียน ให้ช่วงชั้นที่ไม่ได้เข้าค่ายหยุดเรียน ไม่มีเรียน online ทั้งสองวัน เพราะต้องใช้กำลังคุณครูประถมศึกษาทั้งหมดช่วยกัน จัดค่าย และดูแลความปลอดภัยนักเรียน **งดสอน online 24-25 กุมภาพันธ์**

1) **ป.1-3 on-site** เข้าค่ายวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ (**ป.4-6 หยุดเรียน**)

2) **ป.4-6 on-site** เข้าค่ายวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ (**ป.1-3 หยุดเรียน**)

3) **นักเรียน online ทั้งหมด** จะประเมินปฏิบัติลูกเสือในวันที่มาช่วงกำหนดสอบ ปลายปี(กำหนดเสาร์ที่ 5-อาทิตย์ 6 มีนาคม) ยกเว้นนักเรียน online ที่ประสงค์มา สอบข้อเขียนพร้อมนักเรียน on-site ต้องมาสอบปฏิบัติลูกเสือในวันมาสอบ

4) นักเรียน on-site ไม่เข้าค่ายด้วยเหตุสุดวิสัย ขอให้แจ้งคุณครูเพื่อทำรายงานส่ง

การเข้าค่ายของโรงเรียนบ้านพลอย เราคำนึงถึงความปลอดภัยนักเรียนเป็นสำคัญ ไม่เคยมีการฝึกแบบโหดไร้เหตุผล ต้องมีกำลังคุณครูและเจ้าหน้าที่จำนวนมาก ในการดูแล ไม่ว่าจะครั้งที่เราจัดค่ายพักแรมต่างจังหวัด หรือการจัดค่ายในโรงเรียน ขอให้ผู้ปกครองสบายใจ และไว้วางใจ ขอผู้ปกครองอย่าขับรถตาม แอบถ่ายคลิปการ เดินทางไกล หรือในขณะที่นักเรียนออกปฏิบัติภารกิจการเข้าค่ายเลยนะค่ะ หากไม่ไว้วางใจ ไม่สบายใจให้เข้าค่าย โรงเรียนไม่ได้บังคับ ผู้ปกครองก็มีทางเลือกอื่นโดยครูลูกเสือจะ มอบหมายให้นักเรียนทำรายงานส่งแทน ใครจะไม่เข้าค่าย ผู้ปกครองแจ้งคุณครูลูกเสือล่วงหน้าได้เลยภายใน 18 กุมภาพันธ์ 2565

การเข้าค่ายปีนี้ ยังปรับให้เหมาะกับสถานการณ์การแพร่ระบาด จัดให้สั้น กระชับ ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมมากขึ้น ใช้ครูประถมศึกษาดูแลทั้งหมดถูกรอบ การเรียนลูกเสือ มีเป้าหมายให้เด็กมีทักษะช่วยเหลือตนเองได้ ดูแลตนเอง และเพื่อนๆ ได้ มีความสามัคคีกัน สิ่งเหล่านี้ พ่อแม่ คุณครู ทำแทนไม่ได้เลย เด็กต้องทำเอง ทำซ้ำๆ จน เกิดเป็นทักษะ เวลาฉุกเฉินก็อาจใช้ประโยชน์ได้ค่ะ

สอบปลายปีนักเรียน online ประถมศึกษา-สอบที่โรงเรียน

เสาร์ 5 มี.ค.-สอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์

อาทิตย์ 6 มี.ค. -สอบ ภาษาไทย ดนตรี-นาฏศิลป์-ศิลปะ พละ-สุขศึกษา การงานอาชีพ ลูกเสือ

นักเรียน online ทุกคนต้องส่งผลตรวจ ATK ให้คุณครูประจำชั้น ภายใน 1-2 วันก่อนสอบ งด
ผู้ปกครองเฝ้า

นักเรียน online มาสอบ 5-6 มีนาคม เวลา 08.30-16.20 น. เตรียมกล่องอาหาร น้ำดื่ม
ของตนเองมา โรงเรียนจัดอาหาร นมกล่อง และของว่างให้ ผู้ปกครองกรุณาจัดส่งเองตามเวลา
เพราะไม่มีครูเฝ้าในวันหยุด

****นักเรียน online ที่ประสงค์มาสอบพร้อมนักเรียน on-site เวลาเรียนปกติ วันที่ 7-9
มีนาคม ต้องแจ้งคุณครูประจำชั้นล่วงหน้าภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565**** เพื่อจะจัดครูคุม
สอบ แยกห้องเรียน แยก bubble ต่างหาก และครูวิชาปฏิบัติต่างๆ เช่น ดนตรี-นาฏศิลป์-ศิลปะ
พละ-สุขศึกษา การงานอาชีพ ลูกเสือ จะต้องจัดเวลาสลับกันทดสอบปฏิบัติในช่วงคาบสอบที่ว่างให้
ครบ ผู้ปกครองมาส่งและรับตามเวลาเข้าเรียนปกติ แต่งกายชุดนักเรียน เตรียมกล่องอาหาร น้ำดื่ม
ของตนเองมา โรงเรียนจัดอาหาร นมกล่อง และของว่างให้ งดเล่นกับนักเรียน on-site

รับนมโรงเรียน

ผู้ปกครองทั้ง online และ on-site
มารับนมโรงเรียน **รอบที่สาม** ให้ลูก
ไปดื่มที่บ้านช่วงปิดเทอม นักเรียน
1 คน ต่อนม 1 ลัง เช่นรับได้ ตั้งแต่วันที่
17 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2565
หากท่านใดไม่รับนมกลับ ประสงค์
ให้โรงเรียนบริจาคให้เด็กๆ ในชุมชน
ยากจน กรุณาแจ้ง เพื่อคุณครูส่ง
เอกสารให้เซ็นอนุญาตนะค่ะ นม
เป็นสิทธิของนักเรียน การจะนำไป
ให้ใคร ต้องมีการยินยอมค่ะ ถ้ามี
นมเหลืออีก ปลายเทอมจะแจ้งให้
รับเพิ่มได้อีกครั้งค่ะ

Please note...

→เทศกาลValentine's Day

วันจันทร์ 14 กุมภาพันธ์ อนุญาตให้นักเรียน คุณครู เจ้าหน้าที่ ใส่ชุดTheme “ความรัก หัวใจ หวานแหวว แนวชมพู” ชุดอะไรก็ได้ที่เข้ากับThemeนะคะ ไม่มีก็ใส่ชุดสวยชุดหล่อตามสบาย เพียงแค่นักเรียนจะได้มาโรงเรียนด้วยหัวใจฟูๆอีกวันหนึ่ง

→เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์เทอมปลาย

ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้มารับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์เทอมปลาย/2564 กรุณานำใบเสร็จมารับด้วยนะคะ หากท่านจะบริจาคหรือท่านต้องการให้ซื้ออุปกรณ์ที่โรงเรียนจัดขึ้นไปให้ลูก กรุณาแจ้งคุณครูส่งเอกสารให้เซ็นเป็นหลักฐาน คุณครูจะปิดยอดสิ้นเทอมนี้

→**เลื่อนนักเรียน** ผู้ปกครองซื้อเสื้อนักเรียน ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์-22 เมษายน 2565 โรงเรียนจะส่งปึกชื่อให้ฟรี รับเสื้อได้ประมาณ 6 พฤษภาคม 2565

→**ซื้อหนังสือนอกงบประมาณและชำระค่าประกันอุบัติเหตุรายปี ปี 2565** กำหนดวันซื้อหนังสือนอกงบประมาณ และชำระค่าประกันอุบัติเหตุ นักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2565 คนละ 500 บาท -ศุกร์ 5-เสาร์ 6 พฤษภาคม 2565

เงินช่วยเหลือเตรียมอนุบาล

กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งเรื่องการอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนอายุ 2-3 ปี(เตรียมอนุบาล)คนละสองพันบาท ตามที่โรงเรียนต่างๆได้เสนอไป เนื่องจากนักเรียนเตรียมอนุบาลยังไม่ได้รับเงินช่วยสองพันบาทเหมือนนักเรียนชั้นอื่นๆในช่วงที่ผ่านมา โดยกำหนดว่า นักเรียนอายุ 2-3 ปีที่ยังไม่เคยได้รับเงิน ต้องมีชื่อในระบบregisของโรงเรียน ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยผู้ปกครองต้องเซ็นเอกสารยอมรับ/ไม่ยอมรับเงินช่วยเหลือนี้ ซึ่งโรงเรียนได้ส่งเอกสารให้แล้ว

ปรับหลักสูตรเน้นพัฒนาสมรรถนะ 6 ด้าน

กระทรวงศึกษาธิการ จะมีการปรับหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 ให้เป็นหลักสูตรเน้นพัฒนาสมรรถนะ 6 ด้าน ได้แก่ 1.การจัดการตนเอง 2.การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ 3.การสื่อสาร 4.การจัดการและทำงานเป็นทีม 5.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 6.การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน มีการปรับโครงสร้างรายวิชา จำนวนคาบเรียน แต่ขณะนี้ กรอบหลักสูตรของกระทรวงยังไม่เสร็จสมบูรณ์จนประกาศใช้ได้ เมื่อประกาศแล้ว โรงเรียนต้องพัฒนาครูให้เข้าใจกรอบหลักสูตรดังกล่าว แล้วนำมาวิเคราะห์จัดเป็นหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ทำให้ปิดเทอมนี้ คุณครูจึงมีภาระงานสำคัญที่จะต้องทำเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการสรุปงาน การประเมินนักเรียน และทำรายงานการประเมินคุณภาพ ปี 2564

ไม่มีสอนพิเศษปิดเทอมฤดูร้อนนี้

ปิดเทอมฤดูร้อนปีนี้ ไม่มีสอนพิเศษนะคะ เพราะยังห่วงใยการแพร่ระบาดของเชื้ออยู่ และคุณครูจะมีงานทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องเตรียมสำหรับการปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 อาจต้องมีทั้งการอบรมครู ประชุมทำงานอีกมาก ส่วนนักเรียนสมัครใหม่ ที่กำหนดมาเรียนปรับพื้นฐาน (5-6 พฤษภาคม) ยังคงกำหนดเดิม ยกเว้นมีสถานการณ์จำเป็นอื่น

ประกันอุบัติเหตุปีการศึกษา 2565

จากที่โรงเรียนได้เรียนแจ้งว่า ปีการศึกษาต่อไป จะแยกการประกันอุบัติเหตุที่วงเงินจำกัดในค่าเทอม(ประมาณ300บาท) ออกมาชำระต่างหากในวงเงินที่เพิ่มขึ้น เพราะการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และให้ผู้ปกครองสามารถถือcare cardไว้เอง และนำไปติดต่อโรงพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่บ้านได้ด้วย โดยในข่าวสารฉบับสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2564 โรงเรียนได้เคยส่งแบบสอบถามความเห็นผู้ปกครองว่าต้องการอัตราใด ได้รับคำตอบมาเพียงท่านเดียวเลือกแผน 8 ค่าเบี้ยประมาณ 545 บาท (วงเงินประกัน 10,000 บาท) ซึ่งค่าเบี้ยประกันและวงเงินแต่ละปีจะมากขึ้นแล้วแต่ว่าในปีก่อนหน้าทั้งโรงเรียนมีการเบิกมากแค่ไหน ขณะนี้จะยังไม่ทราบกำหนดอัตราและวงเงินของประกันเท่าใดในรอบปีการศึกษาหน้า จึงประมาณการจากที่ผู้ปกครองเสนอแนะมาเพียงท่านเดียว กำหนดค่าเบี้ยประกันไว้ไม่เกิน 500 บาท ต่อปี

การชำระค่าเบี้ยประกันสำหรับนักเรียนเก่า ขอความกรุณาผู้ปกครองชำระเงินค่าเบี้ยประกันตามกำหนด โดยชำระพร้อมกันในวันที่ซื้อหนังสือนอกงบประมาณ 6-7 พฤษภาคม 2565 คนละ 500 บาท เพื่อเริ่มการคุ้มครองทันทีวันแรกที่ปิดเทอม เพราะหากไม่มีการประกันทันทีที่เปิดเทอม หากนักเรียนเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนหรือที่บ้าน จะไม่มีเงินช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล ใช้care cardคุ้มครองได้ตามวงเงิน เช่นเดียวกับปกติทุกปี ในแต่ละอุบัติเหตุ หากเกินกว่าวงเงิน ผู้ปกครองจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินค่ะ

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

